



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ ๗๕๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้นักศึกษายื่นหลักฐานและสัมภาษณ์ในรอบที่ ๓ ในวันที่เสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นางดวงตา	ฤกษ์ม่วง	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา และตัดสินใจปัญหาในการพิจารณาเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กรรมการสัมภาษณ์

กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ

กองคลัง

นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	กรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ

กรรมการตรวจหลักฐาน

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางสาวปราณี	พุดพวง	รองประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการสัมภาษณ์**กรรมการฝ่ายบรรยาย และประมวลผล**

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. บรรยาย ให้คำแนะนำ ในการกรอกข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสัมภาษณ์

๒. รวบรวมผลการพิจารณาเพื่อจัดทำประกาศอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นายภุมรินทร์	อ่องสุข	ประธานกรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ

หน้าที่ ๑. พัฒนา web Application บันทึกแบบประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกจากระบบ

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒. จัดเตรียม ติดตั้ง เครื่องเสียง เพื่อบรรยายก่อนเข้าสัมภาษณ์

๓. จัดเตรียม ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และระบบการเรียกคิวเพื่อเข้าสัมภาษณ์

๔. จัดเตรียม ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา

๕. แจกบัตรคิว

กรรมการการเงิน

นางศิวาพร

เกิดวาจา

ประธานกรรมการ

นางภริดา

พานิชเจริญ

กรรมการ

หน้าที่ เบิก จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน
ประจำสถานศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรคนัน พลเดช,
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม